

Số: *67* /BC-HĐND

Thành phố Lai Châu, ngày 03 tháng 01 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ chín và dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Lai Châu về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2022;

Từ ngày 15 đến ngày 16/12/2022, HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ chín. Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thảo luận, xem xét 39 báo cáo, 07 tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố về tham gia xây dựng chính quyền; nghe Đại biểu HĐND tỉnh tổ đại biểu thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV.

Kỳ họp thứ chín HĐND thành phố khóa IV đã hoàn thành các nội dung, chương trình kỳ họp và thông qua 07 nghị quyết quan trọng đảm bảo đúng quy trình theo quy định. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu HĐND thành phố, các cơ quan, tổ chức hữu quan, dư luận xã hội và diễn biến kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố thống nhất đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ chín và dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

#### **Phần thứ nhất**

### **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND THÀNH PHỐ**

#### **I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

##### **1. Công tác chuẩn bị kỳ họp**

*1.1. Xây dựng kế hoạch, dự kiến thời gian, nội dung, tổ chức tuyên truyền về kỳ họp*

Thường trực HĐND thành phố chủ trì, phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị liên tịch

thống nhất dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ chín HĐND thành phố; báo cáo, xin chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, ban hành Thông báo số 60/TB-HĐND ngày 03/11/2022 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ chín HĐND thành phố; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban HĐND thành phố và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung kỳ họp. Chương trình kỳ họp được Thường trực HĐND thành phố xây dựng phù hợp, khoa học, ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp và gửi giấy mời đại biểu dự kỳ họp theo đúng quy định của Luật.

Chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố thông báo Quyết định triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khai mạc kỳ họp 10 ngày; chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp tại các xã, phường; tổ chức thực hiện việc truyền thanh trực tiếp kỳ họp để cử tri và Nhân dân theo dõi.

### ***1.2. Công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri***

Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ chín HĐND thành phố tại 7/7 xã, phường với 518 lượt cử tri tham dự, có 121 ý kiến, kiến nghị. Thường trực HĐND thành phố đã phân loại, tổng hợp 04 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, 29 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, ban hành văn bản chuyển các ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tại kỳ họp, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố tiếp thu, trả lời, giải quyết để thông báo đến cử tri theo quy định.

### ***1.3. Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND thành phố***

Công tác chuẩn bị, tổ chức thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp được các Ban của HĐND thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Các ban HĐND thành phố đã chủ động phân công nhiệm vụ, thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu, tiến hành khảo sát thực tế để phục vụ cho công tác thẩm tra. Tại kỳ họp thứ chín, các Ban HĐND thành phố đã thẩm tra 16 báo cáo, 04 dự thảo nghị quyết. Báo cáo thẩm tra của các Ban cơ bản đảm bảo chất lượng; qua thẩm tra, các Ban đã đưa ra 40 nội dung khác so với báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình đồng thời kiến nghị, bổ sung các nội dung, giải pháp khả thi hiệu quả, qua đó giúp đại biểu HĐND thành phố có thêm thông tin, cơ sở để thảo luận, xem xét, quyết định tại kỳ họp.

### ***1.4. Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện tổ chức kỳ họp***

Thường trực HĐND thành phố ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cho các Ban HĐND, Văn phòng HĐND-UBND thành phố tham mưu, chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, các Ban của

HĐND trình kỳ họp. Căn cứ chương trình kỳ họp, UBND thành phố đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham mưu, chuẩn bị và hoàn thành các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND. Các cơ quan Tư pháp chuẩn bị báo cáo công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 trình tại kỳ họp và chuyển đến các Ban của HĐND thành phố thẩm tra.

Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố chủ động tham mưu nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức kỳ họp; kịp thời soạn thảo, tập hợp, in sao, sắp xếp đầy đủ, khoa học các tài liệu để chuyển đến các đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu, thảo luận; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí phục vụ kỳ họp, công tác hậu cần, an ninh trật tự; thực hiện tốt nhiệm vụ thư ký kỳ họp, tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và tại hội trường; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp, truyền thanh trực tiếp các phiên họp toàn thể tại Hội trường, đăng tải kịp thời thông tin về kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và Nhân dân theo dõi, nắm bắt diễn biến kỳ họp, giám sát hoạt động của HĐND thành phố.

## **2. Tổ chức kỳ họp**

Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp linh hoạt, khoa học, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; đảm bảo về nội dung, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và ý thức trách nhiệm của đại biểu; dành thời gian hợp lý cho các phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường, tạo được không khí sôi nổi, dân chủ, nghiêm túc. Việc bố trí thời gian thảo luận tại Tổ đại biểu được Thường trực HĐND thành phố bố trí hợp lý. Đại biểu HĐND thành phố được triệu tập nghiên cứu tài liệu, thảo luận tại tổ 01 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Hoạt động thảo luận tại Hội trường diễn ra dân chủ, trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng; các đại biểu HĐND thành phố đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thảo luận tập trung vào những vấn đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố được cử tri và Nhân dân quan tâm; có 03 đại biểu phát biểu thảo luận với 05 ý kiến. Các vấn đề đặt ra được UBND thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời, làm rõ hoặc tiếp thu và tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND, của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố nên thảo luận tại hội trường kỳ họp đạt chất lượng, hiệu quả.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được tổ chức thực hiện đúng quy định, có 01 đại biểu HĐND chất vấn đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường về tiến độ triển khai, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án Đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản tại một số khu vực trên địa bàn các xã, phường thành phố Lai Châu. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra

dân chủ, xây dựng, đã làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn; đồng thời, thể hiện sự nghiêm cứu kỹ lưỡng của đại biểu HĐND thành phố đối với các báo cáo của UBND, các cơ quan, đơn vị và nội dung chất vấn. Thủ trưởng cơ quan được chất vấn cơ bản nắm được tình hình về lĩnh vực được chất vấn, trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra giải pháp khắc phục. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố ban hành kết luận yêu cầu cá nhân được chất vấn tiếp tục thực hiện trách nhiệm sau chất vấn và báo cáo tại kỳ họp sau.

### **3. Các hoạt động sau kỳ họp**

Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND-UBND thành phố phối hợp với các cơ quan soạn thảo chính lý, hoàn thiện các Nghị quyết theo kết luận của Chủ tọa kỳ họp để trình Chủ tịch HĐND thành phố ký chứng thực và ban hành, các nghị quyết ký ban hành có chất lượng và đúng luật định; xây dựng kế hoạch tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND thành phố. Chỉ đạo hoàn thiện biên bản kỳ họp và gửi tài liệu kỳ họp đến Thường trực HĐND, UBND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố và lưu hồ sơ kỳ họp theo quy định.

## **II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **1. Hạn chế**

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi cho các Ban HĐND thẩm tra còn chậm so với kế hoạch.
- Một số dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình chất lượng còn hạn chế, phải điều chỉnh, chỉnh lý nhiều lần.
- Công tác thẩm tra một số văn bản chất lượng còn hạn chế.

### **2. Nguyên nhân**

- Một số dự thảo nghị quyết phụ thuộc vào văn bản hướng dẫn, giao kế hoạch, dự toán của tỉnh ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết và việc tập họp, sao in tài liệu kỳ họp.
- Việc theo dõi, thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu phục vụ hoạt động thẩm tra còn chưa có hệ thống, chưa đầy đủ, chưa sâu ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra.
- Việc nghiên cứu, tham mưu của một số cơ quan, đơn vị liên quan chưa kỹ; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung tham mưu trình kỳ họp chưa được quan tâm sâu sát.

## **III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM**

### **1. Thường trực HĐND thành phố**

- Tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, các Ban của HĐND và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị, đảm bảo về thời gian, nội dung và chất lượng kỳ họp.

- Phối hợp với UBND thành phố tích cực tuyên truyền các Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ chín HĐND thành phố; đơn đốc UBND thành phố khắc phục hạn chế trong triển khai nghị quyết đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Tiếp tục chỉ đạo tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND, phát huy trách nhiệm của đại biểu trong các phiên họp thảo luận, chất vấn; nâng cao chất lượng hoạt động thảo luận và chất vấn.

## **2. Ủy ban nhân dân thành phố**

Chủ động quan tâm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm soát kỹ chất lượng tham mưu các nội dung trình kỳ họp của các cơ quan chuyên môn tham mưu gửi cho các Ban HĐND thẩm tra đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch và có chất lượng, khắc phục tình trạng phải điều chỉnh về nội dung. Quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thành phố đã được thông qua tại kỳ họp.

## **3. Các Ban HĐND thành phố**

Chủ động khảo sát, thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến phản biện, làm việc cơ quan, đơn vị, xã, phường để chuẩn bị tốt các điều kiện, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra; nghiên cứu sâu các nội dung thẩm tra, chỉ ra được phù hợp, chưa phù hợp trong nội dung của dự thảo nghị quyết với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương, thể hiện chính kiến trong thảo luận, đề xuất với Thường trực HĐND phương án giải quyết những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau sau thẩm tra.

## **4. Các Tổ đại biểu HĐND thành phố**

Đại biểu HĐND thành phố nêu cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu các quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Tỉnh ủy, Thành ủy để tham gia thảo luận, phát huy quyền của đại biểu trong thảo luận và quyết định tại kỳ họp, đảm bảo các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp chất lượng, hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Tuyên truyền sâu rộng đến cử tri, Nhân dân về nội dung các Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp. Tham dự đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp thu và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến kiến nghị cử tri tại địa phương; phối hợp, thống nhất với Thường trực HĐND và UBMTTQVN xã, phường phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND thành phố đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời theo quy định. Tích cực nghiên cứu, đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND năm 2024 gửi về Thường trực HĐND thành phố để tổng hợp, báo

cáo HĐND xem xét, quyết định. Quán triệt, triển khai thực hiện các hoạt động giám sát theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

### **5. Văn phòng HĐND và UBND thành phố**

Phối hợp tham mưu cho Thường trực HĐND, UBND thành phố chuẩn bị các nội dung và các điều kiện khác phục vụ kỳ họp đảm bảo chất lượng, gửi tài liệu kỳ họp đến các Ban, đại biểu HĐND thành phố đảm bảo tiến độ, chất lượng.

### **Phần thứ hai**

## **DỰ KIẾN THỜI GIAN, NỘI DUNG KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026**

### **I. DỰ KIẾN THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP**

- Thời gian: Tháng 7/2023.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị văn hóa thành phố.

### **II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP**

#### **1. Các báo cáo trình kỳ họp**

##### ***a. Báo cáo của UBND Thành phố***

- (1) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
- (2). Báo cáo công tác của UBND thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
- (3). Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022.
- (4). Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
- (5). Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện dự toán NSDP năm 2022.
- (6). Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.
- (7). Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
- (8). Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Định hướng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024.
- (9). Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
- (10). Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

(11). Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

(12). Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

(13). Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND năm 2022.

(14). Báo cáo thực hiện Thông báo Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín HĐND thành phố khóa IV.

#### ***b. Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố***

(1). Báo cáo công tác của Thường trực HĐND thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

(2). Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND thành phố; việc thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

(3). Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021– 2026.

(4). Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND, Thường trực HĐND thành phố.

(5). Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát.

#### ***c. Báo cáo của các Ban của HĐND Thành phố***

(1). Báo cáo công tác của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

(2). Báo cáo công tác của Ban Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

(3). Các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố.

#### ***d. Thông báo của UBMTTQ và báo cáo của các cơ quan tư pháp Thành phố***

(1). Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và những kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND thành phố.

(2). Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

(3). Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

(4). Báo cáo công tác của Chi cục thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

## 2. Các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

### a. UBND Thành phố

(1). Tờ trình, dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSDP năm 2022.

(2). Tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024.

### b. Thường trực HĐND Thành phố

(1). Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2024.

(2). Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND thành phố; việc thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (B/c);
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND xã, phường;
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Việt Hưng**